

**Phần 1. Trắc nghiệm**

Câu hỏi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	D	D	D	A	C	C	A	A	C	B

**Phần 2. Tự luận**

Câu hỏi	Đáp án
<b>Câu 1</b>	<p>a. Tác giả: Phạm Văn Đồng</p> <p>b.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Câu nêu luận điểm: <i>Con người của Bác, đời sống của Bác giản dị thế nào, mọi người chúng ta đều biết: bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống</i></li><li>- Những luận cứ đó:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Bữa cơm vài ba món</li><li>+ Khi ăn, Bác chú trọng ăn gọn gàng.</li><li>+ Ngôi nhà của Bác nhỏ, chỉ có vài phòng và lúc nào cũng lộng gió, ánh sáng, hương thơm của vườn</li><li>+ Bác làm việc nhiều</li></ul></li></ul> <p>c. Trạng ngữ: <i>trong lúc tâm hồn của Bác lộng gió thời đại</i>. Trạng ngữ nêu thời gian</p> <p>d. Ta hiểu thêm: Bác quý trọng người lao động, Bác yêu thiên nhiên, có tâm hồn thanh cao. Tác giả đã bày tỏ thái độ ngợi ca (khâm phục/ tự hào) về lối sống, tâm hồn đẹp đẽ của Bác</p>
<b>Câu 2</b>	<p>* <b>Hình thức:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Viết đúng thể loại</li><li>- Bố cục rõ các phần, đoạn</li><li>- Đảm bảo độ dài.</li></ul> <p>* <b>Nội dung:</b></p> <p><b>1. Mở bài:</b> Nêu luận điểm khái quát: <i>Con người phải bảo vệ môi trường. Đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất lớn nếu chúng ta không có ý thức bảo vệ môi trường</i></p>

**2. Thân bài:** chứng minh tính đúng đắn của luận điểm trên bằng lý lẽ dẫn chứng

- Luận điểm 1: Xét về lý lẽ, môi trường rất quan trọng

+ định nghĩa môi trường

+ tầm quan trọng của không khí trong lành, rừng, nguồn nước... với đời sống của con người

- Luận điểm 2: xét về dẫn chứng: cuộc sống con người đã bị tổn hại khi môi trường bị ô nhiễm

+ rừng bị tàn phá gây lũ lụt...

+ không khí ở các thành phố bị ô nhiễm nên gây nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân thành phố

+ đã có những làng, xã do phải dùng nguồn nước ô nhiễm nên có nhiều người mắc bệnh ung thư...

**3. Kết bài:** Nêu luận điểm kết luận:

Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng của con người.



GIÁO DỤC BA ĐÌNH